



ระวิงเหตุร้ายแรงในวันที่ 11 / 11 / 51

เกริ่นนำการกลับมาเขียนบทความอีกครั้ง

หลังเกษียณอายุงานในปี 2550 แล้ว เดิมผมคิดว่าจะมีเวลาส่วนตัวมากกว่า ช่วงเวลาที่ทำงานเป็นผู้บริหารระดับ SENIOR VICE PRESIDENT ของ ธนาคารกรุงไทย แต่กลับปรากฏว่า กลับมีงานการเป็นวิทยากรทางกฎหมาย และที่ปรึกษากฎหมายแรงงานมากกว่าที่คาดหมายเดิมมาก และรับตำแหน่งเป็น 4 ประธานสำนักงานกฎหมาย ได้แก่

1. ประธานสำนักงานกฎหมายศิริมงคลและเพื่อน
2. ประธานสำนักงานกฎหมายมงคลรุ่งเรือง
3. ประธานสำนักงานกฎหมายแรงงานไทย และ
4. ประธานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน

จึงจำเป็นต้องงดเขียนบทความเป็นการชั่วคราว เดิมนั้น คาดว่าในเดือนตุลาคม 2551 จะเป็นเดือนแรกที่กลับมาเขียนบทความให้อ่านฟรีเดือนละ 1 ตอน ไม่คิดว่าจะต้องกลับมาเขียนเร็วขึ้นถึง 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป โดยฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 526 ถือเป็นตอนแรกของปี 2551

กรุณาช่วยบอกต่อ ๆ แก่ท่านผู้ที่สนใจในการอ่านบทความฟรีของอาจารย์มงคลฯ ว่า อาจารย์มงคลฯ ได้เกษียณอายุงานไปตามวาระแล้ว มิได้ทำหน้าที่ประธานชมรมศาสนาและการกุศล ของธนาคารกรุงไทยฯ อีกแล้ว มีสถานภาพเป็นราษฎรอาวุโสเท่านั้น ดังนั้น ท่านที่ต้องการอ่านบทความต่าง ๆ ฟรี สามารถเข้าไปอ่านได้ โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เหมือนเช่นเคย รวมทั้งท่านใดต้องการจะนำบทความไปเผยแพร่ หรือนำไปตัดต่อบางส่วน เพื่อส่งให้แก่คนที่รักและมีความปรารถนาดีได้อ่าน เพื่อให้เกิดสติ เกิดปัญญา หรือมีความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต บทความทุกเรื่อง ทุกตอน ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใด ๆ เป็นบทความทางสังคม ที่เขียนเผยแพร่ฟรีมาตั้งแต่ปี 2509 หรือเขียนมา 42 ปีเศษแล้ว โดยมาเขียนให้ชมรมศาสนาฯ นั้นเริ่มในปี 2534 ในช่วงรับตำแหน่งประธานชมรมศาสนาฯ หากผู้ใดที่ได้อ่านแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิด แก่



เจ็บ ตาย ได้บ้าง ก็ช่วยส่งบทความนี้ต่อ ๆ กันไป หรือ forward ต่อไป ตามที่ท่าน จะพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรได้ จะไม่ส่งต่อก็ไม่ว่า ไม่มีโทษ ไม่มีภัย สุดแต่ว่า ท่านเห็นประโยชน์ในบทความเรื่องนั้น ๆ หรือไม่เท่านั้นเอง ส่วนบทความเก่าบางส่วน ประมาณ 1 ใน 4 ที่เคยรวบรวมและจัดทำเป็นแผ่น CD นั้น มีการจัดทำเพิ่มแล้ว รวมทั้งหมด จัดทำรวม 4 ครั้ง จำนวน 10,000 แผ่นมี 525 ตอนนั้น ได้แจกจ่ายฟรีหมดไปแล้ว จะรวบรวม จัดทำแจกฟรีอีกครั้งจำนวน 1,000 ตอนในวันพระราชทานเพลิงศพของอาจารย์มงคลฯ ในปี 2574 หรืออีก 23 ปีข้างหน้า ซึ่งจะสิ้นอายุขัยเมื่อมีอายุ 85 ปีครับ

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับแผ่น CD รวมบทความของอาจารย์มงคลฯ ที่จัดทำแจกฟรี รวม 10,000 แผ่นไปแล้ว ก็สามารถหาอ่านได้ฟรีที่บ้านของท่านโดยหาอ่านได้จาก www.mongkoldham.com ซึ่งรวมบทความไว้ 525 ตอน โดยจะเพิ่มบทความใหม่เพิ่ม ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ตอน สำหรับบทความอีก 3 ใน 4 ที่มีการเขียนเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมามากกว่า 1,500 ตอนนั้น ไม่มีเวลารวบรวม สำเนาและต้นฉบับสูญหายไป และไม่คิดจะรวบรวม จึงเหลือบทความในช่วง 10 ปีสุดท้ายก่อนการเกษียณอายุงานจำนวน 525 ตอนเท่านั้น

สำหรับบทความในตอนที่ 526 ฉบับนี้ ขอเรียนว่า ปีนี้อธิษฐานให้ท่านมีสติรอบคอบมากเป็นพิเศษ ในวันที่ 11 เดือน 11 ปี 51 บวกลบไม่เกิน 3 วัน น่าจะเกิดเหตุเภทภัยใหญ่ มีผู้คนล้มตายจำนวนมาก ในขณะที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้น และเกิดขึ้นในพื้นที่ใด เพียงแต่ทราบว่า หากครูบาอาจารย์ และสาวกผู้ประเสริฐของพระพุทธองค์ ไม่สามารถร่วมกันแผ่พลังเมตตาจิต แ่อกภิจิตให้สถานการณ์คลี่คลาย พวกเราจะได้พบเหตุการณ์ดังกล่าว และถ้าประชาชนคนในชาติ ยังคงคิดแต่จะหาเรื่องที่จะเกลียดชังกัน จ้องคิดจะทำลายล้างกัน ด้วยเล่ห์กลเพทุบายต่าง ๆ เป็นอยู่เช่นนี้ต่อไป ก็คงต้องยอมรับชะตากรรม ซึ่งเป็นบ่วงกรรมที่ประชาชนคนในชาติของเรา เป็นผู้สร้างกระแสเลวร้ายให้เกิดขึ้นเอง ก็อาจยากที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ หายนะนี้คงเกิดขึ้นให้เห็นค่อนข้างแน่ หากท่านใดได้มีโอกาสอ่านข้อความนี้ และมีครูบาอาจารย์ที่มีพลังมานแก่กล้า ขออย่าว่า เฉพาะครูบาอาจารย์ที่มีพลังมานแก่กล้า หรือมีญาณทัศนะ ญาณวิถีสองเท่านั้น ที่ควรหาจังหวะเข้าไปกราบเรียนถามท่าน (มิใช่ไปสอบถามจากครูบาอาจารย์ที่เป็นนักเทศน์ หรือที่เป็น



นักปราชญ์ ผู้ที่ไม่มีพลังมานแก่กล้า หรือไม่มีญาณทัศนะ ซึ่งท่านไม่มีทางทราบเหตุการณ์ ในอนาคตแน่นอน โปรดอย่าได้สอบถามจากผู้ไม่รู้ในเรื่องดังกล่าว)

สำหรับท่านที่โชคดีมีครูบาอาจารย์ที่มีพลังมานแก่กล้า หรือมีญาณทัศนะ ญาณวิถีสสูง ขอให้ท่านกรุณาทราบเรียนถามท่านเพิ่มเติม ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น สถานที่เกิด วันเวลาที่จะเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติตน ก่อนและหลังเหตุร้ายแรง ที่จะเกิดขึ้น และกรุณาส่งข่าวต่อให้ผม (นายมงคล กิริชิตายาวุธ) ได้ทราบด้วย ที่ e-mail:mkrichti_999@yahoo.com ก็จักขอบพระคุณยิ่ง แต่ขอให้ท่าน ญาติพี่น้องของท่าน เพื่อนสนิทมิตรสหายที่ท่านมีความปรารถนาดีด้วย โปรดใช้ความมีสติมีสัมปชัญญะให้มากเป็นพิเศษ ในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด ๆ เดินทางไปที่ไหน หรือ แม้แต่อยู่ในที่พักอาศัยของท่านเอง โดยขอให้สังเกตเส้นทางหนีที่ไล่ ขอให้ท่านจินตนาการว่า หากเกิดเหตุร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้นฉับพลันทันที ไม่ว่าจะวาทภัย (พายุใหญ่) อุทกภัย (น้ำท่วมใหญ่) อัคคีภัย (ไฟไหม้) ธรณีพิบัติภัย (แผ่นดินไหว) โคลนถล่ม / น้ำป่า (ซึ่งมาเร็ว – ไปเร็ว แต่ทำความเสียหายได้มาก) หรืออุบัติเหตุใด ๆ หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ท่านพักอยู่ ท่องเที่ยวอยู่ หากท่าน และคนที่ท่านปรารถนาดีที่มีโอกาสทราบเรื่องนี้ล่วงหน้า จะได้คิดวางแผนหลบหลีก หรือป้องกันภัยอันตรายดังกล่าวได้ล่วงหน้าทันทั่วทั้งที่ และอยู่รอดปลอดภัย จะได้มีโอกาสเห็นหิมะตกในดินแดนประเทศไทยในอีก 4 – 5 ปีข้างหน้า

อย่างน้อยที่สุด หากคิดอะไรยังไม่ออก ให้เริ่มคิดว่า นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เราต้อง รักษาศีล 5 ให้เป็นปกติมากขึ้น แบ่งเวลาทำจิตให้สงบเย็นมากขึ้น แสดงความกตัญญูกตเวทียให้มากขึ้น (รู้บุญคุณ และตอบแทนบุญคุณ) ต่อคุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ครูบาอาจารย์ หรือผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ท่าน และ/หรือ ผู้ที่เคยมีพระคุณต่อครอบครัวของท่าน ในโอกาสแรก ๆ ที่สามารถกระทำได้ โดยไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง หากต่อไปนี้ ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ โดยไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว ก็ขอให้ใช้เวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน แสดงความปรารถนาดีที่ต้องการช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุข ให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ ไม่เบียดเบียนทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี หากเกินความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ ก็ตั้งดวงใจเป็นกลาง ให้เห็นสังขารของชีวิตว่า มันก็เป็นของมันเช่นนั้นเอง เป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัย ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดขึ้นแล้วคงอยู่สักกระยะหนึ่ง ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ในที่สุด



ก็แตกสลาย ตัวเราเอง จะต้องรู้จักการให้อภัยในทุกสิ่งที่เราไม่พอใจ ของคับใจ โกรธ โมโห ผูกอาฆาต พยาบาท ให้อภัยมากยิ่งขึ้น ให้อภัยให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับและ เสริมสร้างจิตใจของตัวเองให้มีความสงบเย็นเร็วขึ้น มากขึ้น

มิใช่เป็นการช่วยสังคมเท่านั้น แต่เป็นการช่วยตัวเรา และครอบครัวของเราเอง ให้มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสงบเย็นเร็วขึ้นมากขึ้นในระหว่างที่เรามีชีวิตปกติในปัจจุบัน

ประการสุดท้ายในวันนี้ ขอฝากท่านอีกสักนิด ก่อนที่จะหลับนอนทุกครั้ง หากพอจะเรียกสติสัมปชัญญะได้ก่อนหลับ ให้คิดถึงคุณงามความดีของตัวเอง ให้คิดถึงสิ่งดี ๆ ที่เรามีส่วนร่วมในการกระทำ หากคิดถึงบุญใหญ่ที่เราเคยทำได้ ก็ยิ่งดีมาก ๆ บุญใหญ่นี้ หมายความว่ารวมถึงการตอบแทนบุญคุณต่อคุณพ่อคุณแม่ของเรา ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ ทำบุญกับพระอรหันต์ทีเดียว (เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า) ความดีทั้งหลายเหล่านี้ ให้คิดจากปัจจุบันย้อนไปสู่อดีต นั่นคือ

วันนี้เราทำความดีในเรื่องใด มีอะไรบ้าง เมื่อวานนี้เราทำความดีในเรื่องใด มีอะไรบ้าง เมื่อวานขึ้นเราทำความดีในเรื่องใด มีอะไรบ้าง สัปดาห์ก่อนเราทำความดีในเรื่องใด มีอะไรบ้าง เดือนที่แล้วเราทำความดีในเรื่องใด มีอะไรบ้าง ปีที่แล้วเราทำความดีในเรื่องใด มีอะไรบ้าง ห้าปีก่อน สิบปีก่อน ยี่สิบปีก่อนเราทำความดีในเรื่องใด มีอะไรบ้าง อย่างน้อยที่สุด ขอให้คิดได้สัก 1 เรื่อง

ถ้าคิดไม่ออก เราต้องตั้งใจว่าพรุ่งนี้หลังจากตื่นนอนแล้ว เราต้องทำความดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ได้อย่างน้อยที่สุด 1 เรื่อง (แม้มีเหตุร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้นจนทำให้เราต้องตายขณะที่เรานอนหลับ โดยไม่มีโอกาสได้ทำความดีในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ตาม แต่ อสังขกรรม (จิตที่มีสติก่อนหลับ/ก่อนตาย) จะเป็นพลังแรงขับเคลื่อนให้จิตวิญญาณของเราได้ไปเกิดในสุคติภูมิ ที่ไม่ต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในมนุษย์สมบัติ หรือไปอุบัติบังเกิดเป็นเทพ / เป็นพรหม ได้ค่อนข้างแน่นอน (มีคำสอนอยู่ในพระสูตร ในพระไตรปิฎก จึงเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้)

แต่ อย่างน้อยที่สุดในวันนี้ คิดอะไรยังไม่ออก ก่อนจะหลับ ขอให้ท่านตั้งสติ เริ่มด้วยการสวดมนต์ และแผ่เมตตาให้ถึงท่านเจ้ากรรมนายเวรของคุณ



พ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายาย ลุงป้าหน้าอา ครูบาอาจารย์ หรือผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ท่าน และ/หรือ ผู้ที่เคยมีพระคุณต่อครอบครัวของท่าน แม่เมตตาให้ไปถึง เจ้ากรรมนายเวร ของตัวท่านเอง คู่สมรส บุตรหลาน บริวาร ของท่าน เช่น หากมีความทุกข์ใด ๆ ขอให้พ้น จากความทุกข์ทั้งปวง หากมีความสุข ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น โดยอุทิศกุศลผลบุญจาก คุณงามความดีที่เราได้เคยกระทำทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งที่เพิ่งสดมภ์จับ เป็นผลากุศลหนุนเนื่องให้กุศลผลบุญ ไปถึงบุคคลต่าง ๆ ที่เอ๋ยนาม เป็นต้น โดยให้กระทำ ในทันทีที่มีสติรู้ตัว ก่อนที่จะหลับนอน ซึ่งจะเป็นอสังกรรมได้เช่นกัน หากมีเหตุมาตัด รอนชีวิตปัจจุบันให้ดับลงจะด้วยเหตุ ด้วยปัจจัยอะไรก็ตาม ดังที่ได้เรียนให้ท่านได้ทราบแล้ว ว่า ท่านก็จะได้ไปเกิดในสุคติภูมิ ที่ไม่ต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในมนุษย์สมบัติ หรือไปอุบัติบังเกิดเป็นเทพ / เป็นพรหม ได้ เป็นทางลัดในการมีชีวิตที่ดีในภพหน้า

จึงขอเรียนเตือนให้สติแก่ท่านในเรื่องสำคัญดังกล่าวมาในโอกาสนี้ สำหรับในสัปดาห์ แรกของเดือนพฤศจิกายน 2551 นำที่จะได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้นว่า ในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2551 บวกลบไม่เกิน 3 วัน เหตุเภทภัยที่ร้ายแรงนั้น คืออะไร เกิดที่ไหน

ท่านที่ต้องการทราบข้อมูลดังกล่าวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ต้องทำบุญกับผู้เขียน เพียงแต่ขอให้ท่านประกอบแต่คุณงามความดี หรือทำตามทีชี้แนะในบทความนี้ เพื่อสร้าง ครอบครัวของท่าน และสังคมรอบตัวท่านให้เป็นสังคมที่มีความสุขสงบสันติ ก็เป็นการ เพียงพอ และคุ้มค่าแก่การเสียเวลาเขียนบทความให้ท่านอ่านฟรีแล้วครับ ขอให้ท่านเปิดดู บทความในอินเทอร์เน็ตที่ <http://www.mongoldham.com> ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมี บทความช่วง 10 ปีก่อนการเกษียณอายุอยู่ 525 ตอน และจะเพิ่มบทความใหม่ ๆ อีกเดือน ละไม่น้อยกว่า 1 ตอนครับ

ด้วยความปรารถนาดี

จาก

นายมงคล กิริชิตายาวุธ

ในฐานะราษฎรอาวุโส

3 กรกฎาคม 2551

๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙  ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙